



16 พฤศจิกายน 2564

เรียน หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

ที่ ธพท.ผนส2. 1081/2564 เรื่อง ข้อเสนอขอรับการสนับสนุนของคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลมีหนังสือที่ มท 0227.1(นฐ)/166 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 นำส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ครั้งที่ 1/2564 ถึงกระทรวงมหาดไทย โดยขอให้สถาบันการเงิน (สง.) พิจารณาให้เงินทุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเพื่อฟื้นฟูเยียวยากิจการ และกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือที่ มท 0230/15291 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึงธนาคารแห่งประเทศไทย (ธพท.) เพื่อขอให้ ธพท. พิจารณาข้อเสนอดังกล่าวนั้น

ธพท. ตระหนักถึงผลกระทบของสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความยืดเยื้อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและสถานะของผู้ประกอบธุรกิจจำนวนมากในหลายภาคส่วน ธพท. จึงได้ออกมาตรการสนับสนุน สง. ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจทั้งการเสริมสภาพคล่องและการผ่อนปรนเกณฑ์การกำกับดูแล สง. เพื่อให้เร่งช่วยเหลือลูกหนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยขอเรียน ดังนี้

1. มาตรการเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs กระทรวงการคลัง และ ธพท. ได้เร่งออกมาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจผ่านพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (มาตรการ Soft loan) ตามการคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะรุนแรงแต่สามารถคลี่คลายได้ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ที่มีแนวโน้มยืดเยื้อและมีความไม่แน่นอนสูง รวมถึงข้อจำกัดของมาตรการตามที่ได้รับความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ประกอบธุรกิจและสถาบันการเงิน กระทรวงการคลัง และ ธพท. จึงได้ออกมาตรการทางการเงินเพิ่มเติมผ่านพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 (มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู) ให้มีความยืดหยุ่นรองรับสถานการณ์ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มการเข้าถึงสินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่เคยมีวงเงินกับ สง. มาก่อน การขยายวงเงินกู้และระยะเวลาสินเชื่อ การกำหนดอัตราดอกเบี้ย และกลไกการค้ำประกัน อีกทั้งในเวลาต่อมา ยังได้มีการปรับหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อเพิ่มเติม ลดโอกาสการเรียกหลักประกันและลดภาระต้นทุนแก่ผู้ประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ ธพท. ยังได้เน้นย้ำให้ สง. พิจารณาความสามารถของลูกหนี้ในระยะยาวในการพิจารณาให้สินเชื่อฟื้นฟู โดยไม่ควรคำนึงเพียงกระแสเงินสดหรือสถานะทางการเงินในปัจจุบันของผู้ประกอบธุรกิจที่อาจไม่เป็นปกติจากผลกระทบของสถานการณ์การระบาดนี้

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มองไกล มีหลักการ และร่วมมือ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย

ความคืบหน้าของมาตรการ Soft loan (ณ วันสิ้นสุดมาตรการ 12 เมษายน 2564) และสินเชื่อฟื้นฟู (ณ 1 พฤศจิกายน 2564) พบว่า มียอดให้สินเชื่อทั้งสิ้น 116,257 ราย วงเงินรวม 260,526 ล้านบาท โดยการกระจายตัวตามจำนวนราย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีขนาดเล็ก (วงเงินเดิมไม่เกิน 5 ล้านบาท) ร้อยละ 47 และอยู่ในอุตสาหกรรมพาณิชย์ร้อยละ 52 ทั้งนี้ ในส่วนของกลุ่มภาคกลางปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรปราการ) ที่ได้รับสินเชื่อแล้ว มีจำนวน 13,116 ราย วงเงินรวม 38,417 ล้านบาท

นอกจากนี้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจได้มีโครงการเพิ่มเติมที่จะช่วยส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยต้นทุนที่ไม่สูงนักสำหรับผู้ประกอบธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งกลุ่มท่องเที่ยว การพาณิชย์และบริการ การส่งออก การเกษตร ซึ่งท่านสามารถศึกษาคุณสมบัติ เงื่อนไขสินเชื่อของมาตรการต่าง ๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ ธพท. (https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/Documents/640126_SMEs_SFIs.pdf)

2. มาตรการเพื่อส่งเสริมการช่วยเหลือลูกหนี้ระยะยาว โดย ธพท. ได้กำหนดกลไกที่ส่งเสริมให้ สง. ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ยังได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ผ่านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แบบระยะยาว ซึ่งรวมถึงการให้สินเชื่อใหม่ควบคู่กับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อให้ลูกหนี้มีสภาพคล่องที่เพียงพอในการประคองประกอบธุรกิจรวมถึงเตรียมความพร้อมในการกลับมาดำเนินธุรกิจเช่นเดิม โดย สง. จะต้องกำหนดเงื่อนไขการจ่ายหนี้คืนให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้และประมาณการกระแสเงินสดของลูกหนี้ในอนาคต

ทั้งนี้ ธพท. จะสื่อสารกับ สง. เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป และหากผู้ประกอบการรายใดต้องการคำปรึกษาหรือต้องการให้ ธพท. ประสานกับ สง. ที่เป็นเจ้าหนี้ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 6112

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรณดล นุ่มนนท์)

รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน

ผู้ว่าการแทน

ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2

โทรศัพท์ 0 2283 6837, 0 2283 6284

อีเมล CP2-RPD2@bot.or.th